

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 542 /UBND-CAH

Vĩnh Thuận, ngày 17 tháng 10 năm 2023

V/v triển khai, thực hiện Công
điện của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường công tác phòng cháy
và chữa cháy

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện (Đảng, chính quyền, đoàn thể);
- Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1748/UBND-KT ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1757/UBND-KT ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn huyện, UBND huyện Vĩnh Thuận yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện (Đảng, chính quyền, đoàn thể); các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về công tác PCCC và CNCH như: Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 08/11/2021 thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18-5-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 60A/KH-UBND ngày 31/8/2020 về tiếp tục thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 08/3/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung được giao tại Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 08/3/2023 của UBND huyện và kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình đã đề ra, các nhiệm vụ được giao cần nêu rõ trách nhiệm từng bộ phận và thời gian, lộ trình thực hiện. Tăng cường công tác tự kiểm tra và thực hiện quy định về PCCC và CNCH thuộc phạm vi phụ trách của cơ quan, đơn vị mình, kịp thời phát hiện và tổ chức khắc phục những sơ hở, thiếu sót nhằm ngăn ngừa khả năng phát sinh cháy, nổ.

2. Phát huy tối đa vai trò trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu trong



chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC. Xác định và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý về công tác PCCC và CNCH, còn để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC và để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng; mỗi cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các quy định về PCCC. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân trang bị bình chữa cháy tại mỗi hộ gia đình, sẵn sàng chữa cháy ngay từ đầu, tại chỗ.

3. Công an huyện

- Tiếp tục thực hiện thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 08/03/2023 của UBND huyện.

- Chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Điện lực Vĩnh Thuận và UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao để đánh giá thực trạng, có ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra; qua đó, tiến hành kiểm tra, phân loại, đánh giá công tác bảo đảm an toàn về PCCC đối với các đối tượng trên.

- Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao trong khu dân cư, cơ sở tập trung đông người, các cơ sở có nguy cơ khi xảy ra cháy có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đồng thời yêu cầu các cơ sở, công trình thuộc diện nguy hiểm về cháy, nổ phải trang bị thiết bị truyền tin báo sự cố. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với cơ sở thuộc phân cấp quản lý theo phụ lục III, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, tập trung các loại hình: nhà ở ký túc xá; nhà ở tập thể cán bộ, công nhân viên; cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao; cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú; cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao (gồm các loại hàng hóa: khí dễ cháy, chất lỏng dễ cháy, chất rắn dễ cháy); Chợ; gara ô tô, bãi trông giữ xe; cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe điện *(hoàn thành trước ngày 26/10/2023)*.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH cho người dân bằng nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác PCCC và CNCH, nhất là các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các địa bàn đông dân cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ.

- Tăng cường rà soát, xây dựng phương án và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho

thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao.

- Tham mưu cho UBND huyện tổ chức thường xuyên công tác kiểm tra, thực hiện, đánh giá toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về PCCC được giao, kiện toàn, bổ sung những nội dung còn thiếu, chưa phù hợp để tổ chức triển khai hiệu quả hơn.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát việc xây dựng, tham mưu cấp phép, kiểm tra việc chấp hành pháp luật xây dựng của các dự án, công trình trên địa bàn theo thẩm quyền, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở tập trung đông người, cơ sở nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư như: Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, chợ,... gắn trách nhiệm cụ thể tới từng đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thẩm định hồ sơ cấp phép, quản lý trật tự xây dựng; xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép. Đồng thời rà soát, phân loại, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng đối với loại hình cơ sở nêu trên báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét.

- Rà soát, khẩn trương tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy định về trách nhiệm quản lý điện (sau công tơ). Chỉ đạo ngành điện rà soát, phát hiện các công trình, cơ sở, hộ gia đình không bảo đảm an toàn trong sử dụng điện để hướng dẫn, khuyến cáo người dân bảo đảm an toàn PCCC; tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong sử dụng điện.

- Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nếu để các công trình xây dựng không đúng quy định, chưa được cấp phép xây dựng nhưng đã đưa vào hoạt động và để xảy ra cháy, nổ.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các đơn vị liên quan và các cơ sở giáo dục thực hiện ngay việc lồng ghép tổ chức giảng dạy các kỹ năng về PCCC và thoát nạn cho học sinh trong các buổi học ngoại khóa hoặc các buổi sinh hoạt lớp (*hoàn thành trước ngày 30/10/2023*).

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện

Phối hợp với Công an huyện, các cơ quan thông tin tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời với các sự cố cháy, nổ xảy ra. Các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn phải cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tập trung tuyên truyền, khuyến cáo cho người dân về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ, thoát nạn, đặc biệt tại các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở tập trung đông người, vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể

Tích cực chung tay tuyên truyền, vận động người dân tăng cường bảo



đảm an toàn PCCC, trước hết là trong các hội viên, đoàn viên và các thành viên trong gia đình.

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Khẩn trương tổng rà soát, kiểm tra, phân loại, đánh giá công tác an toàn PCCC và CNCH đối với các nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn, chủ động phát hiện các vấn đề tồn tại, các vi phạm về PCCC và CNCH để kịp thời hướng dẫn, kiến nghị thực hiện ngay các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về PCCC thì kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Công an huyện (qua Đội Cảnh sát QLHC về TTXH) **trước ngày 26/10/2023**, để tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện.

- Thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các biện pháp, giải pháp xử lý, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn, đặc biệt đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ. Yêu cầu các cơ sở, công trình thuộc diện nguy hiểm về cháy, nổ phải trang bị thiết bị truyền tin báo sự cố. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai, lắp đặt thiết bị báo cháy, chuông báo cháy, dụng cụ, phương tiện chữa cháy, thoát nạn và chuẩn bị các phương án xử lý khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Vận động nhiều người dân biết, cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng báo cháy 114, nhận thông tin từ Zalo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân về công tác PCCC, CNCH. Cùng cố lực lượng PCCC tại chỗ trên địa bàn dân cư theo phương châm “Lấy phòng ngừa là chính, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy”, “Từng nhà an toàn - từng khu dân cư an toàn - từng xã, thị trấn an toàn”. Các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn phải cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

- Tiếp tục rà soát đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh liền kề nhau để xây dựng “Tổ liên gia an toàn PCCC” (đảm bảo từ 05 hộ gia đình liền kề nhau phải thành lập Tổ liên gia và được trang bị phương tiện PCCC và CNCH như bình chữa cháy, xà beng, kim cộng lực, búa, chuông báo cháy...); các hẻm tập trung đông dân cư có chiều dài từ 50m trở lên nhưng xe chữa cháy không tiếp cận được để thành lập “Điểm chữa cháy công cộng”. Đồng thời hướng dẫn các “Tổ liên gia an toàn PCCC” đã thành lập phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với cơ sở thuộc phân cấp quản lý theo phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, tập trung các loại hình: nhà ở nhiều căn hộ; nhà ở ký túc xá; nhà ở tập thể cán bộ, công nhân viên; cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao; cơ sở kinh

dịch vụ lưu trú; cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao (gồm các loại hàng hóa: khí dễ cháy, chất lỏng dễ cháy, chất rắn dễ cháy); Chợ; gara ô tô, bãi trông giữ xe; cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe điện (**hoàn thành trước ngày 26/10/2023**).

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nếu để các công trình xây dựng không đúng quy định, chưa được cấp phép xây dựng, chưa được thẩm duyệt thiết kế, chấp thuận nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH có thẩm quyền nhưng đã đưa vào hoạt động và để xảy ra cháy, nổ.

Giao Công an huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Công văn này; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những nơi làm tốt, phê bình, kiểm điểm và thông báo công khai những nơi chưa làm tốt, đồng thời đề xuất xử lý đối với những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong triển khai thực hiện dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện (Đảng, chính quyền, đoàn thể), các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Công an huyện (qua Đội QLHC về TTXH) để trao đổi, hướng dẫn. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT.



Lê Văn Đủ